

Số: 587 /BC-MTTQ-BTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về việc tổ chức Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 441/KH-MTTQ-BTT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về tổ chức Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022,

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Sau khi có chủ trương chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo kết luận số 347-TB/TU ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố xây dựng Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc tổ chức Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố để triển khai thực hiện Chương trình, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Chương trình, có phân công trách nhiệm từng thành viên cụ thể, bám sát hoạt động chuyên môn của từng đơn vị.

Ban Tổ chức Chương trình đã thông tin đến Tổng lãnh sự quán Lào và Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thống nhất về các nội dung Chương trình. Các bên đã thống nhất cao ý nghĩa, nội dung, cách thức triển khai Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ phân công, Thành Đoàn, Ban Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức khảo sát nhu cầu của các sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố có nhu cầu và nguyện vọng tham gia Chương trình với mong muốn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống, văn hóa cộng đồng và sinh hoạt của các gia đình người Việt Nam. Qua khảo sát có 42 sinh viên Lào và 6 sinh viên Campuchia đăng ký Chương trình.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố cũng rà soát, đánh giá, đề xuất các gia đình hội viên đủ điều kiện tham gia Chương trình, có khả năng giới thiệu, quảng bá về văn hóa, truyền thống của Việt Nam đến các bạn sinh viên Lào, Campuchia. Qua đề xuất của các đơn vị, có 33 gia đình đủ điều kiện tham gia Chương trình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động của Ban Tổ chức Chương trình

a. Hoạt động giao lưu trước Chương trình

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức buổi Họp mặt mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, là dịp để sinh viên Lào, Campuchia gặp gỡ, giao lưu với các gia đình nhận nuôi, tạo sự gắn kết tình cảm trước khi tham gia Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh”; phối hợp với Thành Đoàn, Ký túc xá Sinh viên Lào tổ chức chương trình gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa giữa gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia, qua đó đã giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của hai nước đến các gia đình nuôi.

Thành Đoàn cũng phối hợp với Ký túc xá Sinh viên Lào tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Lào - Campuchia năm 2022, các gia đình nhận nuôi sinh viên được tham gia các hoạt động thể hiện tính truyền thống, thưởng thức văn hóa ẩm thực của hai nước Lào, Campuchia.

b. Lễ bàn giao gia đình nuôi

Ngày 23/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố tổ chức Lễ bàn giao gia đình nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi, các gia đình nuôi và các bạn sinh viên rất phấn khởi khi được tham gia Chương trình.

Ban Tổ chức Chương trình đề nghị các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhằm mang đến cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia những cảm nhận, trải nghiệm về đời sống, nét văn hóa, vẻ đẹp trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam nói chung và người dân Thành phố nói riêng. Đối với các bạn sinh viên Lào, Campuchia, đây là cơ hội quý báu được trải nghiệm nền văn hóa truyền thống Việt Nam.

c. Hoạt động đồng hành - Ngày hội Áo dài

Ngày 20/5/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tổ chức hoạt động đồng hành tại Bảo tàng Áo dài Việt Nam. Trong khuôn khổ hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã vận động tặng 30 bộ áo dài cho nữ sinh viên Lào, Campuchia mặc trong chương trình tham quan. Khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, các bạn sinh viên bày tỏ sự thích thú, hào hứng và tự hào, vì được hoà mình cùng với dòng chảy văn hoá của đất nước Việt Nam. Tại

chương trình, các gia đình và sinh viên được tham quan khu trưng bày áo dài, tham gia các hoạt động âm thực, giao lưu văn hoá văn nghệ.

d. Đoàn đại biểu gia đình Việt Nam giao lưu với các gia đình của sinh viên Lào đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Đoàn đại biểu gia đình Việt Nam giao lưu với các gia đình của sinh viên Lào đang học tập tại Thành phố. Thành phần đoàn gồm đại diện Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức và đại diện 9 gia đình nuôi sinh viên Lào.

Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse, Hội người Việt Nam tại hai địa phương; được chia sẻ, cung cấp thông tin về đời sống của người Việt tại Lào và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào; các cơ quan đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh”, các gia đình nuôi đã làm những việc hết sức cụ thể, góp phần nuôi dưỡng tình cảm của các bạn sinh viên cũng như tình cảm giữa hai dân tộc, đặc biệt trong năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình của 3 bạn sinh viên Lào, đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn đến các gia đình Việt Nam; các bạn sinh viên có được môi trường trải nghiệm đời sống gia đình tại Việt Nam, gia đình của các bạn cũng yên tâm hơn trong thời gian các bạn học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

e. Ngày hội “Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia” năm 2022

Ngày 26/6/2022, Thành Đoàn phối hợp Nhà Văn hóa Thanh niên, Ký túc xá Sinh viên Lào tổ chức ngày hội “Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia” và tuyên dương “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc” năm 2022.

Ngày hội đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động, hội thi cắm hoa, vẽ tranh, nặn tò he; giao lưu văn nghệ,... tạo sân chơi vui tươi, bổ ích mang lại sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, tôn vinh giá trị và ý nghĩa của gia đình Việt. Đồng thời, ngày hội cũng là dịp cho các gia đình và sinh viên Lào, sinh viên Campuchia được giao lưu, trao đổi văn hóa và tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

f. Hành trình về nguồn tại di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ

Ngày 13/8/2022, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức hoạt động đồng hành tại di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ. Các gia đình và các bạn sinh viên Lào, Campuchia đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Chiến sĩ đặc công Rừng Sác, xem phim tư liệu về Rừng Sác, tham quan trạm quân y, khu vực hậu cần, nhà may quân phục, mô hình hứng nước mưa, rừng đước... để hiểu hơn quá trình sống, chiến đấu của các chiến sĩ đặc công. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tham quan rừng ngập mặn, tham gia chương trình văn nghệ, sân chơi giao lưu các gia đình; biểu diễn các tiết mục văn nghệ, múa

truyền thống giữa các sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia. Các bạn sinh viên Lào, Campuchia được gặp gỡ, trao đổi, qua đó gắn kết tình cảm, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết của các bạn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống của Việt Nam.

g. Chương trình giao lưu hữu nghị “Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và chiến sĩ Trung đoàn Gia Định với sinh viên Lào, Campuchia”

Ngày 29/10/2022, tại khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị giữa các gia đình, sinh viên Lào, Campuchia và chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Trong chương trình, các sinh viên Lào, Campuchia đã cùng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược, tham quan khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, tìm hiểu về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam và cùng thưởng thức những món ăn đặc sản miền Nam.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh, được nghe các cựu chiến binh kể về về cuộc sống, tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm của các chiến sĩ cùng những trận đánh kiên cường, bất khuất của quân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, thống nhất đất nước. Chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, hào hứng với các bài hát, điệu múa của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình cảm tốt đẹp, gắn bó thân thiết giữa ba dân tộc.

h. Tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 05/11/2022, Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức cho sinh viên Lào, Campuchia tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. Các bạn sinh viên được tìm hiểu về đặc điểm, sự tương đồng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, các sinh viên Lào, Campuchia được nghe giới thiệu chuyên đề “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp”, tham quan hoạt động các phòng thí nghiệm cây mô, hệ thống phòng phân tích, tham quan và trải nghiệm thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp ngoài đồng, mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, mô hình sản xuất hoa kiểng, hoa lan hậu cây mô...

i. Hành trình về nguồn tại Khu căn cứ cách mạng Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định

Ngày 11/12/2022, Thành Đoàn và Ký túc xá Sinh viên Lào đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại núi Dinh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là từng là khu căn cứ cách mạng của Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định, là cơ sở an toàn che chở cho các đơn vị thuộc chiến trường Đông Nam Bộ, đóng vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ Đoàn trung kiên tại đài tưởng niệm và nghe giới thiệu về căn cứ cách mạng này. Cũng trong dịp này, các gia đình và các bạn sinh viên Lào,

Campuchia đã tham gia sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng, tham gia các trò chơi vận động tập thể giúp gắn kết thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

2. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, quận, huyện

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, quận, huyện đã có nhiều hoạt động triển khai, đồng hành cùng Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022 như: Tổ chức thăm hỏi và trao quà cho các sinh viên Lào, Campuchia¹; tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình Việt với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6²; tham quan các địa điểm nổi tiếng trên địa bàn Thành phố³; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về vấn đề các bạn sinh viên quan tâm⁴; tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương như ra quân tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống sốt xuất huyết, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động an sinh xã hội⁵; tìm hiểu hoàn cảnh và vận động mạnh thường quân hỗ trợ học bổng hàng tháng đến các bạn sinh viên⁶.

3. Các hoạt động của gia đình và sinh viên

Sau thời gian ngắn về sinh hoạt tại các gia đình, được sự giúp đỡ, chăm sóc và hướng dẫn, các bạn sinh viên đã tiếp cận và hòa nhập nhanh với sinh hoạt thường ngày của gia đình. Ngoài thời gian học tập tại trường, khi về đến gia đình, các bạn sinh viên Lào, Campuchia tích cực tham gia các hoạt động như cùng tham gia các hoạt động giao lưu của gia đình, hướng dẫn thực hiện các món ăn truyền thống của ba nước, trao đổi về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán vùng miền. Việc cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau trải nghiệm các hoạt động đã tạo nên tình cảm gắn bó giữa các bạn sinh viên với từng thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, để giúp các bạn vượt qua khó khăn về ngôn ngữ trong học tập, các gia đình đã tận tình chỉ bảo, nhờ giáo viên, giảng viên để hướng dẫn thêm cho các bạn.

Ngoài các hoạt động tại gia đình, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên tham gia hoạt động giao lưu với câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia đợt hoạt động hành động vì trẻ em, tập huấn các kỹ năng thực hành xã hội và các chương trình giao lưu âm thực, văn hóa văn nghệ...

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Mặt được

- Trên cơ sở hiệu quả thực hiện Chương trình trong giai đoạn vừa qua, Ban Tổ chức Chương trình và các gia đình đều đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa

¹ Quận 1, Quận 12, quận Gò Vấp.

² Quận 1, quận Phú Nhuận.

³ Quận 4, Quận 6, Quận 11, huyện Củ Chi.

⁴ Quận 1, Quận 4.

⁵ Quận 1, Quận 4, Quận 6, Quận 11, huyện Nhà Bè.

⁶ Quận 4.

thiết thực trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố của Lào, Campuchia nói riêng. Chương trình đã tạo được môi trường tốt cho sinh viên Lào, Campuchia tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm, tinh thần cho các bạn khi phải học tập xa nhà.

- Chương trình nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Trong quá trình các bạn sinh viên về sinh sống với gia đình, các đơn vị được phân công luôn quan tâm, theo sát để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Công tác phối hợp, trao đổi giữa các thành viên Ban Tổ chức được diễn ra thường xuyên, hiệu quả.

- Các gia đình tiếp nhận sinh viên là những cán bộ đoàn thể ở cơ sở, rất nhiệt tình và có trách nhiệm; hết lòng, hết sức chăm lo cho các bạn và tạo mọi điều kiện cho các bạn có một môi trường thân thiện, thoải mái như gia đình của mình. Nhờ sự tận tình, chăm sóc của các gia đình, các bạn sinh viên đều phấn khởi, sức khỏe và tinh thần rất tốt, tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, qua đó giúp các bạn tiếp thu nhanh hơn các kiến thức trong quá trình học.

- Các hoạt động đồng hành được tổ chức đa dạng, phong phú ở nhiều địa điểm khác nhau, thu hút các gia đình và các bạn sinh viên tham gia. Thông qua hoạt động, các bạn sinh viên sẽ hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam; các bạn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, có nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp với các gia đình. Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết của các bạn sinh viên về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

2. Mặt hạn chế

- Công tác thông tin, tuyên truyền của Chương trình còn hạn chế nên ban đầu chưa vận động được nhiều gia đình hưởng ứng tham gia Chương trình.

- Một số gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên không thể tiếp nhận sinh viên, Ban Tổ chức Chương trình không thể bố trí kịp thời gia đình mới, dẫn đến các bạn không được tham gia chương trình gia đình nuôi.

- Một vài sinh viên chưa nói tốt tiếng Việt, còn tâm lý ngại giao tiếp nên gia đình khá lúng túng trong giúp đỡ các bạn kết nối với với các thành viên trong gia đình cũng như trong học tập. Ngoài ra, việc chọn nhiều sinh viên ở chung nhà nhưng khác ngành học cũng là một trở ngại trong việc tạo điều kiện cho các bạn trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

- Các hoạt động đồng hành diễn ra khá dày, có lúc liên tục trong thời gian ngắn nên việc tham gia của các gia đình và các bạn sinh viên có lúc còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Nơi nhận:

- Ban Đối ngoại - Kiều bào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Lưu: VT, BTGDN (N).

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Thanh Sơn